

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง คนเสมือนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๗๓๓/๒๕๖๑

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๐/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวคำพอง ป่องสา ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวสิงห์ทอง ป่องสา เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้อง

ทางใต้สวนได้ความจากพยานหลักฐานของผู้ร้องว่า ผู้ร้องกับ นางสาวสิงห์ทอง ป่องสา เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน โดยเป็นบุตรของนายสอนและนางน้อย ป่องสา พักอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น นางสาวสิงห์ทอง เป็นคนพิการและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบมาแต่กำเนิดมีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร พูดจาไม่ชัด ไม่สามารถพูดและฟังหรือสื่อสารได้ ไม่สามารถประกอบกิจการงานและช่วยเหลือตนเองได้ บิดามารดาผู้ร้องกับนางสาวสิงห์ทองถึงแก่ความตายไปนานแล้ว หลังจากที่บิดามารดาถึงแก่ความตายแล้ว นางสาวสิงห์ทองไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตร ได้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะเลี้ยงดูของผู้ร้องมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน นางสาวสิงห์ทองมีทรัพย์สินเป็นที่ดินถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ร้อง จำนวน ๒ แปลง คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ก.) เลขที่ ๓๓๗ เลขที่ดิน ๖๖๖ และเลขที่ ๒๘๔ เลขที่ดิน ๔๒๘ ตั้งอยู่ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากนางสาวสิงห์ทอง เป็นบุคคลมีสติสัมปชัญญะไม่สมประกอบ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินได้ ผู้ร้องกับนางสาวสิงห์ทองมีความประสงค์จะทำนิติกรรมแบ่งแยกและโอนขายกรรมสิทธิ์ ซึ่งที่ดินและทรัพย์สินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้มีชื่อ แต่ไม่สามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงมาร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางสาวสิงห์ทองเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้อง ผู้ร้องไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคล ล้มละลายแต่อย่างใด

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของนางสาวสิงห์ทอง ป่องสา ซึ่งเป็นคนพิการและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด มีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร พูดจาไม่ชัด ไม่สามารถพูด

และฟังหรือสื่อสารได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จนไม่สามารถจะจัดการงานโดยตนเองได้ หรืออาจจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว ผู้ร้องเป็นพี่สาว และเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูและดูแลนางสาวสิงห์ทองมาโดยตลอด สามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ และเป็นผู้พิทักษ์ของนางสาวสิงห์ทองได้ และไม่เป็นบุคคลต้องห้าม จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์

จึงมีคำสั่งว่า นางสาวสิงห์ทอง บ้องสา เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางสาวคำพอง บ้องสา ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เกียรติศักดิ์ พุทธกาล

ผู้พิพากษาอาวุโส